



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 59/2549

วันที่ 21 มิถุนายน 2549

การจัดงานขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) ณ ประเทศสิงคโปร์

นายนิศ ชัยสุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงการเดินทางของนายทองพิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพบปะนักลงทุนและร่วมงานขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Road Show) จัดโดยกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท Merrill Lynch และ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรม Ritz Carlton ประเทศสิงคโปร์ ดังนี้

1. การขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Road Show) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะดำเนินนโยบายเชิงรุก เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย ช่วงระหว่างรอกการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อให้ความกระจ่างและความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อนำภาครัฐและเอกชนเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว คณะผู้แทนภาครัฐของไทยจะประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่สนใจของนักลงทุน ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจสำคัญ อาทิ การบินไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

2. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็น Key Business Group และ Young Professional Organization (YPO) สำหรับวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักลงทุนรายใหญ่ (Platinum Investors) ร่วมรับประทานอาหารเช้าเพื่อพบปะหารือถึงแนวโน้มนโยบายที่สำคัญตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองการลงทุนในประเทศไทยในอนาคต และระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและ

แนวนโยบายสำคัญให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจสิงคโปร์และทั่วโลกที่ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทย โดยขณะนี้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 100 คน

3. ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 คณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนของไทยจะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในไทยเข้าหารือ ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) และ นักลงทุนรายย่อย โดยจะจัดในรูปแบบ One-on-One Meeting ในส่วนของกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของประเทศที่กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน อาทิ นโยบายเศรษฐกิจ การคลัง นโยบายการเงิน ความคืบหน้าผลจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ (Mega Project) โอกาส การลงทุนในประเทศไทยในอนาคต และความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก เป็นต้น
